



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

29 เมษายน 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนางุ พิลาสกัลยาณี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ นำ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. และนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่าฝืนของอธิบดีพระบาท รับพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และทอดพระเนตรนิทรรศการเปิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระยะที่ 2

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดสธ. ฝ่าฝืนของอธิบดีพระบาท รับพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในรพ.แม่ข่าย และนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่าฝืนของอธิบดีพระบาท รับพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในเรือนจำ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์ในการจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 118,547,200 บาท แบ่งเป็นสำหรับรพ.แม่ข่าย จำนวน 102,691,400 บาท และสำหรับเรือนจำ จำนวน 15,855,800 บาท ซึ่งจะช่วยเหลือคุณภาพในการบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไปและผู้ต้องขังในเขตพื้นที่อำเภอนั้นๆ

-สถานการณ์ในประเทศไทย 28 เม.ย. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,012 ราย ป่วยสะสม 61,699 ราย หายแล้ว 34,402 ราย ยังรักษาอยู่ 27,119 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 15 ราย รวมเสียชีวิต 178 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว 1,279,713 คน สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 150,194,984 ราย เสียชีวิต 3,162,935 ราย รักษาหาย 127,726,514 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ WHO เผยเชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดียระบาดแล้วใน 17 ประเทศ เกาหลีใต้ ประกาศยกเว้นมาตรการกักตัวผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิดครบแล้ว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนมากขึ้น อินเดีย ได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์จากนานาชาติชุดแรกแล้ว ขณะที่ผู้ติดเชื้อรายวันกว่า 3.6 แสนราย เสียชีวิตกว่า 2 แสนราย สหรัฐฯ รัฐแคลิฟอร์เนีย เตรียมจัดเวกซ์ภัณฑ์ทางอากาศไปยังอินเดีย สวิตเซอร์แลนด์ เบลเยียม ประกาศงดรับนักเดินทางจากอินเดีย แอฟริกาใต้ บราซิล กัมพูชา จำกัดการเดินทางจากอินเดีย

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. ลงทะเบียนฉีดวัคซีนกลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 โรคเรื้อรัง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, บ้านเมือง, ประชาไท, สยามรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, js100, thaipbs., mcot, TNN, thailandplus, thaigov, nontv, newtv, sanook, thestandard)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. แถลงข่าวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 กล่าวว่า วันที่ 1 พ.ค.นี้ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง เบาหวาน และโรคอ้วน รวมทั้ง 2 กลุ่ม 16 ล้านคน ผ่าน โฉมพร้อม” เวอร์ชัน 2 เพิ่มเพื่อน ลงทะเบียนใช้งาน กรอกเลขบัตรประชาชน หากมีข้อมูลในระบบแล้วให้ใส่เบอร์โทรศัพท์และกดบันทึก หากไม่มีข้อมูลในระบบให้กรอกข้อมูลส่วนตัวและกดบันทึก จะมีข้อความแจ้งเตือนการลงทะเบียนสำเร็จ จากนั้นกดเมนูจองฉีดวัคซีนโควิด 19 นัดวันและเวลาฉีดวัคซีน หากต้องการลงทะเบียนแทนบุคคลในครอบครัว ให้กด “เพิ่มบุคคลอื่น” ที่เมนู “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” สามารถเพิ่มได้ไม่จำกัด แล้วเข้าเมนูจองฉีดวัคซีนโควิด 19 ต่อไป มีฟังก์ชันเปลี่ยนการนัดหมายการฉีดวัคซีนใหม่ด้วย หรือติดต่อ รพ.ใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา รพ.สต./อสม. ในพื้นที่ เริ่มฉีด 7 มิ.ย. - 31 ก.ค. ส่วนประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี ลงทะเบียนวันที่ 1 ก.ค. รับการฉีดตั้งแต่ ส.ค. เป็นต้นไป

-นพ.โสภณ เมฆธน ประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโควิด 19 กล่าวว่า รัฐบาลยืนยันว่าคนไทยทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างแน่นอน เป็นไปตามความสมัครใจ การจัดกลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ 1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 1.2 ล้านคน 2. บุคลากรด่านหน้า 1.8 ล้านคน 3. บุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค 4.3 ล้านคน 4. ผู้สูงอายุ 11.7 ล้านคน และ 5. ผู้ที่อายุ 18 - 55 ปี อย่างไรก็ตามหากไม่สะดวกในการลงทะเบียนผ่านไลน์พร้อม สามารถโทรนัดหมายได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือติดต่อ อสม.ภายในหมู่บ้าน หากมีข้อสงสัยเรื่องการใช้ “โฉมพร้อม” สอบถาม 02 792 2333

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

-นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี ที่ปรึกษาระดับกระทรวง สธ. กล่าวว่า ประมาณการคนเข้าลงทะเบียนพร้อมวันแรก 20,000 คนต่อวินาที มีการเตรียมระบบรองรับประมาณ 5 เท่า และสามารถขยายเพิ่มเติมในระบบคลาวด์ได้อีก และยังมีบริการตัดบางฟังก์ชันไม่จำเป็นออก เพื่อให้ระบบวิ่งเร็วขึ้น และหากไม่ใช้กลุ่มเป้าหมาย 16 ล้านคน ขอรออย่าเพิ่งเข้ามา เพราะยังไม่ปรากฏรายชื่อ เนื่องจากระบบล็อกเอาไว้ในกลุ่มสูงอายุและโรคเรื้อรัง ย้ำว่าวัคซีนมีเพียงพอแน่นอน ไม่ต้องรีบเข้ามาจองตั้งแต่วันแรก

2. ระวังวัคซีนปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (js100)

-นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์เฟซบุ๊กระบุ มีมีจนาซีฟถือโอกาสหลอกลวงผลิตวัคซีนปลอม โดย WHO และองค์การตำรวจสากล ออกมาเตือนทุกประเทศให้ระวัง หลังจากจับเครือข่ายผลิตวัคซีนปลอมในประเทศจีน แอฟริกาใต้ เม็กซิโก โดยมีการนำขวดวัคซีนจริงที่ไม่มีวัคซีนแล้วมาบรรจุด้วยน้ำเกลือ หลอกลายให้กับประชาชนผ่านสื่อออนไลน์

3. เสนอรัฐอำนวยความสะดวกคนพิการ หลังได้รับผลกระทบโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)

-นายมนต์ชัย บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้พิการเป็นอย่างมาก ต้องแบ่งเป็นสองกลุ่ม ทั้งกลุ่มที่อยู่กับครอบครัวหรือเป็นผู้ป่วยติดเตียง ที่เสี่ยงจากการแพร่เชื้อจากบุคคลในครอบครัว กับกลุ่มผู้พิการที่ออกไปทำงานนอกบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ฝากไปยังรัฐบาลควรจัดสรรพื้นที่สำหรับคนพิการในบริเวณ รพ.สนาม โดยเฉพาะ หรือให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลข่าวสารที่ผู้พิการสามารถเข้าถึงได้ง่าย อยากจัดสรรวัคซีนสำหรับคนพิการเป็นกลุ่มเสี่ยงอันดับสองรองจากบุคลากรทางการแพทย์

4. ความคิดเห็นในการบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า)

-นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ขอสนับสนุนแนวทางการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด 19 จากบ.ซิโนแวค ไบโอเทค จำกัด ตามที่กรม. อนุมัติวงเงินกว่า 3 ร้อยกว่า เพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนไทยทั่วประเทศโดยเร็วที่สุด เพราะมีหนทางเดียวที่จะหยุดยั้งการระบาดครั้งนี้ได้ หากรัฐบาลไม่เร่งรัด อาจจะมีการระบาดรอบ 4 รอบ 5 เกิดขึ้นได้

5. ไทยร่วงอันดับ 13 ประเทศปรับตัวสู่โควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)

-รายงานการจัดอันดับประเทศที่สามารถปรับตัวสู่กับการแพร่ระบาดของโควิด 19 จาก 53 เขตเศรษฐกิจของโลก ประจำเดือนเม.ย. พบ สิงคโปร์ ได้อันดับ 1 แชนฮัวนิวจีแลนด์ เนื่องจากสามารถลดการแพร่ระบาดรายวันได้เกือบเป็นศูนย์ สำหรับประเทศไทยตกลงจากอันดับ 9 ลงมาอยู่ในอันดับที่ 13

6. ผู้เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, posttoday,)

-นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นพ.ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีหญิงอายุ 23 ปี ชาวอ่างทอง ที่เสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีนโควิด 19 วัน ว่า ผลสรุปจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน เป็นเหตุการณ์ที่เกิดร่วมโดยบังเอิญ จากประวัติผู้เสียชีวิตได้รับประทานอาหารเสริมจากนั้น 30 นาที มีอาการคลื่นไส้อาเจียน ต่อมามีอาการเกี่ยวกับระบบประสาท ปวดศีรษะรุนแรง เริ่มมีการแสดงท่าทางแปลกๆ ซึ่งเป็นสัญญาณผิดปกติ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

7. เด็กชายป่วยโควิดโดนผู้ใหญ่ร่วมห้องไล่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sanook)

-ชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังรักษาอาการป่วยโควิด 19 โพสต์เฟซบุ๊ก เล่าเหตุการณ์ ว่าไปช่วยเหลือเด็กชายที่กำลังรักษาโควิด แต่ถูกผู้ใหญ่ร่วมห้องไล่ ออกมาลงดึก และเด็กมันนั่งร้องไห้อยู่คนเดียว จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์

8. รายงานผู้ติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน,)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผย มีรายงานใน กทม. คลัสเตอร์พนักงานร้านอาหาร ติดเชื้อแล้ว 12 ราย ผู้ป่วยรายที่ 1 เพศหญิง เป็นพนักงานเสิร์ฟ มีประวัติไปสถานบันเทิงย่านเอกมัย หรือสงสัยว่าลูกค้าที่ร้านมีไหมไลน์เสี่ยงในช่วงสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง)

-จ.ราชบุรี พบผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตรายแรก เป็นหญิงอายุ 35 ปี พนักงานรัฐวิสาหกิจ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ประชาชาติ, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, nationtv, INN, kapook, sanook, TNN)

-คนทำงานในสถานบริการย่านรัชดาแพร่โควิดในหมู่บ้านเพื่องฟ้า 10 ซอยมังกร จ.สมุทรปราการ ทำเพื่อนบ้านติดเชื้อ 14 ราย สาเหตุจากผู้ติดเชื้อได้ร่วมรับประทานอาหาร (ส้มตำ) กับเพื่อนบ้าน

-MRT แจ้งพนักงานรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีไทรม้า ติดเชื้อโควิด 19

-มีบุคลากรของ สช. ติดเชื้อ 1 ราย ทำการตรวจเชื้อกลุ่มเสี่ยงกว่า 100 ราย

-พนักงานเก็บค่าโดยสาร ขสมก. ติดโควิด พร้อมครอบครัวอีก 6 คน เผยเป็นโรคไตวายระยะสุดท้าย

-สสจ.ชัยนาท เผยพบผู้ติดเชื้อรายที่ 30 เป็นชาย อายุ 44 ปี อาชีพพนักงานเวรเปล รพ.รวมแพทย์ ทาง รพ.ประกาศปิดชั่วคราว

-กรุงเทพฯ รายใหม่ 830 ราย สะสม 10,899 ราย สมุทรปราการ รายใหม่ 161 ราย สะสม 1,430 ราย ชลบุรี รายใหม่ 108 ราย สะสม 2,151 ราย นนทบุรี รายใหม่ 71 ราย สะสม 1,466 รายสมุทรสาคร รายใหม่ 59 ราย สะสม 829 ราย ปทุมธานี รายใหม่ 57 ราย สะสม 661 ราย เชียงใหม่ รายใหม่ 55 ราย สะสม 3,347 ราย สงขลา รายใหม่ 52 ราย สะสม 563 ราย สุราษฎร์ธานี รายใหม่ 40 ราย สะสม 573 ราย นครปฐม รายใหม่ 38 ราย สะสม 458 ราย

9. พระติดเชื้อโควิดมรณภาพ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน,)

-พระอธิการทองสุข เจ้าอาวาสวัดกรวด จ.สุราษฎร์ธานี อาพาธหนักเข้า รพ. ไม่มีประวัติเสี่ยง มรณภาพหลังอาการทรุดไม่ตอบสนองยา ตรวจภายหลังพบติดเชื้อโควิด

มาตรการของ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, สยามรัฐ, newtv, mcot, nationtv)

-กรณีที่นายกรัฐมนตรี ไม่พอใจกรณีมีผู้ยื่นทนายเอง ซึ่งบุคคลดังกล่าวกลับไปลงที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ที่อยู่ ในกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมในเรื่องการทำงาน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ตนเองกับนายกา ยังมีการคุยด้วยความเคารพ ไม่เคยมีความขุ่นข้องหมองใจอะไร กรณี "หมอไม่ทน" ผุดแคมเปญรณรงค์เรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่ง นายอนุทิน กล่าวว่า หมอทั้งประเทศมีกว่า 4 หมื่นคนที่เหลือ ไม่รู้ว่าเป็นหมอมานักไหน ส่วนตัวก็ทำงานต่อไป ส่วนที่มีข้อกังขาว่าสาส์นคำนี้จะมีผู้ป่วยอาการหนัก และเสียชีวิตเพิ่ม อาจจะทำให้เกิดปัญหาเตียงไอซียูไม่พอนั้น ก็มีการบริหารจัดการกันอยู่ หากไอซียูใน กทม.รับคนอาการหนักจนล้น เราก็สามารถส่งผู้ป่วยอาการหนักไปที่ ไอซียู รพ.ในต่างจังหวัดได้ทั้ง 77 จังหวัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, mcot)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ.กล่าวว่า การเกิดภูมิคุ้มกันระดับประเทศ ต้องฉีดให้ได้ร้อยละ 70 ของประชากร หรือประมาณ 50 ล้านคน การวางแผนให้ฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมายจึงมีความสำคัญ สธ.มีหน่วยบริการฉีดวัคซีน 1,373 แห่ง ใน 1 แห่งมีหน่วยบริการมากกว่า 1 สถานที่ได้ หากฉีดวันละ 300 ราย จะสามารถฉีดได้วันละ 3 แสนคน หรือเดือนละ 10 ล้านโดส ตามเป้าหมายพอดี นอกจากนี้ ยังมีการออกหน่วยบริการฉีดภายนอก เช่น ศาลาประชาคม สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้าที่กำหนด หรือหน่วยบริการเคลื่อนที่ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทวัคซีนจะจัดส่งวัคซีนให้ไทยตามแผนแน่นอน

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การจัดส่งวัคซีนจำนวนมากไปยังจังหวัดต่างๆ จะเริ่มดำเนินการช่วงปลายเดือน พ.ค. นี้ หากวางแผนดีจะสามารถไปถึงรพ. ได้ใน 24 ชั่วโมง รพ.สต.ที่ฉีดวัคซีนได้เพียงพอกับการดำเนินงานในแต่ละสัปดาห์ การขนส่งจะอยู่ในระบบลูกโซ่ความเย็น 2-8 องศาเซลเซียส กำกับอุณหภูมิเพื่อประกันคุณภาพวัคซีน วัคซีนยังเป็นการใช้ในภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมโรค จังหวัดที่มีการระบาดจะได้รับการจัดสรรมากกว่า ส่วนการจัดสรรจะดูจากจำนวนที่สำรวจมาก่อนหน้านี้ ให้ทุกจังหวัดสำรวจประชากรกลุ่มเป้าหมาย และข้อมูลจากการจองวัคซีนผ่านหมอพร้อม จะทำให้แม่นยำ

-นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวถึงแผนในการจัดหาวัคซีนของไทยว่า รัฐบาลสนับสนุนดำเนินการร่วมกับเอกชน จัดหาวัคซีนเพิ่มอีก 37 ล้านโดส แบ่งเป็นภาครัฐ 30 ล้านโดส ดูเทคโนโลยีวัคซีนอื่นทั้งจากบริษัท ไฟเซอร์ ชนิด mRNA วัคซีนสปุตนิก และจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จะเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันกับวัคซีนแอสตราเซนเนกา ส่วนภาคเอกชนอีก 7 ล้านโดส สนับสนุนทั้งงบประมาณและการจัดหาเข้ามาเอง ได้แก่ วัคซีนโมเดอร์นา ชนิด mRNA วัคซีนซิโนฟาร์ม และอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, ผจก.)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย ผลสำรวจอนามัยโพลต่อประเด็นความกังวลของประชาชนต่อการติดเชื้อโควิด-19 ในครอบครัว พบว่า ในครอบครัวมีกลุ่มเสี่ยงเป็นผู้มีโรคประจำตัว ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก หากติดเชื้อจะมีอาการหนัก ดังนั้น หากพบตนเองเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงหรือเป็นผู้แยกกักตัว และอาศัยอยู่ภายในบ้านร่วมกับผู้มีโรคประจำตัว ผู้สูงอายุ และเด็ก ควรหยุดงาน หยุดเรียน ไม่ออกไปนอกที่พักอาศัย อย่างน้อย 14 วัน นับแต่วันที่เดินทางจากพื้นที่ระบาด หรือวันสุดท้ายที่สัมผัสผู้ป่วย หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดบุคคลอื่น สังเกตอาการตัวเองและวัดไข้ทุกวัน ร่วมกับอาการผิดปกติ ทางผิวหนัง ไอ หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ให้รีบไปพบแพทย์ แยกห้องนอน การใช้ห้องน้ำ ห้องส้วมออกจากผู้อื่น พร้อมทั้งแยกอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว และแยกการกินอาหาร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

-ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผอ.อภ. เผยความคืบหน้าการดำเนินการวิจัย พัฒนา และผลิตยาฟ้าวิปริาเวียร์ว่า ขณะนี้ผลิตในระดับอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการนำไปศึกษาชีวสมมูลในอาสาสมัครสุขภาพดี กำหนดยื่นข้อมูลขึ้นทะเบียนให้ อย. ได้ประมาณ มิ.ย.-ก.ค. 64 สำหรับการผลิตเพื่อจำหน่ายดำเนินการได้หลังได้ทะเบียนตำรับยาจาก อย. ต้องไม่มีประเด็นสิทธิบัตรยา อภ. ก็จะสามารถผลิตได้ทันที

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ประชาชาติ)

-ส.ปค. แจ้งแผนการปฏิบัติงานค้นหาเชิงรุกโดยรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลพระราชทาน ระหว่าง 1-15 พ.ค. 64 ณ สนามกีฬาธูปะเตมีย์ โดยจะรับ walk in วันละ 1,000 คน แจกบัตรคิวทำงาน 07.30 น. รอบเดียวจนกว่าจะหมด ให้เตรียมบัตรประชาชน และปากกา หากมีอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เจ็บหน้าอก และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 19 หรือไปในสถานที่เสี่ยง ขอให้เข้ารับการตรวจที่รพ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, mcot, INN)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมหารือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้แก่ หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสมาคมธนาคารไทย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ประธานคณะทำงานพิจารณาจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด นพ.โสภณ เมฆธน รองประธานคณะทำงานพิจารณาวัคซีนฯ และ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ.เข้าร่วม เพื่อหารือถึงการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมและการกระจายฉีดวัคซีนให้รวดเร็วขึ้น นายอนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒน์ กล่าวว่า ผลการประชุมหารือ นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอ 4 ด้านของเอกชนในการจัดการวัคซีนที่กำลังจะเข้ามาในไทย ได้แก่ การกระจายวัคซีน การสร้างความเชื่อมั่นและการประชาสัมพันธ์ การอำนวยความสะดวก และจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม ข้อเสนอทั้งหมดนายคาหมอบหมายให้นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน เป็นแม่ข่ายในการประสานงานต่างๆ กับภาคเอกชน

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกรัฐบาล ยืนยัน การโอนอำนาจมาที่นายกา เพื่อสั่งการ ศบค. ชัดเจน รวดเร็ว จัดการเรื่องวัคซีน การขึ้นทะเบียน อย. ของ

วัคซีนได้เร็วขึ้น ไม่ได้เป็นการลดรอบอำนาจรัฐมนตรีแต่อย่างใด ซึ่งแต่ละกระทรวงยังบริหารงานได้เหมือนเดิม และเคยมีคำสั่งโอนอำนาจมาแล้วในการแก้สถานการณ์โควิดรอบแรกเมื่อปีที่แล้ว ถือว่าไม่ใช่เรื่องใหม่

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ติดตามความคืบหน้าการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 อย่างใกล้ชิด รับฟังประเด็นที่ยังเป็นปัญหาและมีข้อสั่งการให้แก้ไขให้เร็วที่สุด พร้อมย้ำว่าจะต้องดำเนินการจัดหาวัคซีนที่ได้ มาตรฐานโดยไม่ได้จำกัดผู้ผลิตว่าต้องเป็นรายใดให้ได้จำนวนมากที่สุด และให้กระจายวัคซีนให้ทั่วถึงประชาชนตามแผนที่วางไว้ ในส่วนของยารักษาโรคโควิด 19 ล่าสุด รว.สธ. ได้รายงานให้ที่ประชุม ครม. ทราบว่า หลังจากได้สั่งยาฟาวิพิราเวียร์จากญี่ปุ่นเข้ามาให้เพียงพอต่อการใช้ในประเทศ ขณะนี้ได้กระจายไปยังหน่วยบริการต่างๆ ทั้งรพ.รัฐ และเอกชนทั่วประเทศแล้ว อยู่ระหว่างให้องค์การเภสัชกรรมเร่งดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อเจรจาเกี่ยวกับสิทธิบัตร เพื่อให้ได้สิทธิผลิตยาชนิดนี้ในประเทศไทยได้เอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงผู้เสียชีวิต 15 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 11 ราย เพศหญิง 4 ราย จำแนกตามโรคประจำตัว คือ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน 9 ราย โรคหัวใจ 1 ราย โรคไขมันในเลือดสูง 4 ราย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง/หอบหืด 3 ราย โรคไตเรื้อรัง 2 ราย โรคไตรอยด์ เป็นพิษ 3 ราย โรคอ้วน 4 ราย โรคสมองเสื่อม/อัลไซเมอร์ 1 ราย และปฏิเสธโรคประจำตัว 2 ราย ปัจจัยเสี่ยงการรับเชื้อ ได้แก่ สัมผัสผู้ติดเชื้อในครอบครัว 10 ราย ติดเชื้อจากที่ทำงาน 2 ราย ไปสถานบันเทิง 1 ราย สัมผัสกับเพื่อนบ้านที่ติดเชื้อ 1 ราย และสัมผัสเพื่อนที่ฟิตเนส 1 ราย ทั้งนี้ มี 1 ราย เสียชีวิตระหว่างรอคิวตรวจหาเชื้อ 3 วัน และเมื่อถึงวันที่จะได้รับการตรวจพบว่าเสียชีวิต หลังจากนั้นตรวจยืนยันพบผลเป็นบวก ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกราย ผู้ป่วยยืนยัน 9,645 ราย แบ่งเป็น อาการหนัก 319 ราย อาการรุนแรงปานกลาง 1,271 ราย ปานกลาง 4,712 ราย และไม่มีอาการ 3,343 ราย ในกรุงเทพฯ มีอาการหนักเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง บาง รพ.รายงานว่า ผู้ป่วยต้องใช้ท่อช่วยหายใจ 1 ใน 4 ของจำนวนผู้ป่วย ทำให้ต้องจัดหาเตียง และขอความร่วมมือว่าผู้ป่วยยังอาการไม่รุนแรง ขอให้เข้าอยู่ในรพ.สนาม และออสปีเทล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

-ศบค.ชุดเล็ก แจ้งว่า จากสถานการณ์โควิด 19 ขณะนี้มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิตในแต่ละวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมได้หารือถึงข้อเสนอของ สธ. ที่ต้องการยกระดับมาตรการให้เข้มข้นมากขึ้น ได้แก่ การเพิ่มโซนสีจางหวัด คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้นหรือสีแดงเข้ม พื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือสีแดงเข้ม พื้นที่ควบคุมหรือสีส้ม เพราะเมื่อเพิ่มโซนสีแล้วจะทำให้การออกมาตรการเข้มข้นทำได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ที่ประชุมให้แต่ละฝ่ายกลับไปคุยรายละเอียดให้ครบถ้วนมากกว่านี้ เพื่อออกคำสั่ง และมาตรการที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ก่อนหาข้อสรุปอีกครั้งในวันที่ 29 เม.ย. เพื่อนำเข้าที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก., js100, thaipbs)

-น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รว.ศธ. ระดมข้อมูลหารือ รว.สธ. จัดความสำคัญฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้ครู-บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สีแดง มีความเสี่ยงสูงก่อน พร้อมแนะนำครูที่มีภารกิจเยี่ยมบ้านนักเรียนไม่จำเป็นต้องเดินทาง ใช้คุยโทรศัพท์-สื่อสารออนไลน์ได้ เพื่อความปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, thaipbs, TNN)

-ผู้ว่าฯ กทม. ระบุศูนย์เอราวัณ 1669 เคลียร์ผู้ป่วยโควิดตกค้างเป็น 0 แล้ว จากนั้นสามารถรับส่งผู้ป่วยเคสใหม่ที่เข้ามาได้วันต่อวัน และพร้อมช่วยเหลือหน่วยงานอื่น ส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาให้ได้เร็วที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สปริงนิวส์, แนวหน้า, nationtv, mcot,)

-สธช. เปิดศูนย์ 191 ทั่วประเทศ รับแจ้งข้อมูลผู้ป่วยโควิด 19 จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 24 ชม. พร้อมประสานหน่วยงานแพทย์รับตัวไปรักษา คัดโทษผู้ป่วยหนักการรักษาจับกุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (tnnthailand,)

-นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาติรี ผอ.รพ.ระยอง กล่าวถึงกรณี อสม. อำเภอบ้านค่าย เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด แล้วเกิดอาการแขนขาอ่อนแรง โดยได้เข้าตรวจรักษาที่ รพ.ระยอง ล่าสุดผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นแล้ว ส่วนอาการที่เกิดขึ้นเข้าข่ายโรค ISRR แต่จะทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียดต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด)

-ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กทท. เผยว่า กทท.ในส่วนภูมิภาคให้ความร่วมมือกับแต่ละจังหวัด เปิดสนามกีฬากลาง จัดตั้งเป็น รพ.สนาม เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ล่าสุดจัดตั้งในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย ตรัง เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน อำนาจเจริญ นครราชสีมา และกระบี่ สำหรับสนามกีฬาอินดอร์สเตเดียม หลังเล็ก และศูนย์กีฬาในร่มภายใน กทท.หัวหมาก ยังไม่ได้จัดตั้งเป็นศูนย์แรกรับผู้ติดเชื้อ โดย สธ. ได้สำรวจและให้ความเห็นว่า ขอให้เก็บเป็นสถานที่สำรองในกรณีที่มีเคสผู้ป่วยจากสนามกีฬานิมิบุตร มีมากจนรองรับไม่พอ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, mcot)

-ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ ระบุ ขณะนี้มีความต้องการพลาสมาจากผู้ที่ยาป่วยโควิดแล้วสูงมาก มีผู้ป่วยจำนวนมากที่รออยู่ ทั้งนี้ ไม่ต้องเกรงว่าไวรัสจะกลายพันธุ์อย่างที่มีผู้ที่ไม่ใช่แพทย์ให้ข่าว เพราะคนไข้ทุกคนอยู่ใน รพ. ไม่สามารถไปแพร่เชื้อให้ใครได้ เราต้องการรักษาแต่เริ่มแรกในกลุ่มเสี่ยงสูง จึงมีความต้องการมาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

-นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.คินเจน ไบโอเทค จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทมีข้อตกลงนำเข้าวัคซีนสปุตนิกจากรัสเซีย ขณะนี้ยื่นขออนุญาตขึ้นทะเบียนกับทาง อย. แล้ว แต่ยังขาดเอกสารบางส่วน คาดว่าจะครบเร็วๆ นี้ หากทาง อย. ขึ้นทะเบียนรับรองแล้ว ภายในเดือน พ.ค. คาดว่าน่าจะนำเข้าวัคซีนทางเลือกที่รัฐบาลมอบหมายหน่วยงานรัฐหามาเพิ่มเติมได้ประมาณ 1 ล้านโดสในเบื้องต้น

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

กระแสนิยม ฟ้าทะลายโจร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.360องศา)

-จากกรณีที่สร. ได้แถลงการศึกษาวินิจฉัย พบว่า ฟ้าทะลายโจรมีผลยับยั้งเชื้อไวรัส และมีฤทธิ์ต้านการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัส เมื่อนำมาใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่มีระดับความรุนแรงน้อย ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการดีขึ้น และแทบไม่พบผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์อีกด้วย ส่งผลให้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรขายดีเป็นพิเศษ และมีราคาแพงขึ้น ทำให้ประชาชนสนใจปลูกเป็นจำนวนมาก

แผนแม่บทสมุนไพรไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า บทบรรณาธิการ

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สร.ต้องกล้าที่จะปฏิรูปวงการสาธารณสุขไทย นำแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2560-2564 มาพิจารณาศึกษา หากไม่เข้าใจ ไม่มีความรู้ ก็ควรสรรหาบุคลากรสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถเข้าใจแผนแม่บทมาร่วมตั้งสมมติฐานสร้างแพลตฟอร์มศึกษาต่อยอดวิจัยเพื่อพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้มีบทบาทสำคัญในระบบสาธารณสุขโลก ผู้บริหารต้องกล้าปฏิรูปนำชีวิตคุณภาพผลิตสารชีวโมเลกุล เพื่อนำประโยชน์มาใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันมาปกป้องรักษาโรคร้ายต่างๆ ไม่เพียงแค่วิดโควิด 19 เท่านั้น

ระบบบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เว็บไซต์ sanook)

- เพจเฟซบุ๊ก "เรื่องเล่าหมอชายแดน" โพสต์เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ป่วยหญิงรายหนึ่งเป็นแม่ลูกอ่อน หลังตรวจเสร็จ ถามแพทย์ว่าสามารถรับยาวันหลังได้หรือไม่ เนื่องจากไม่มีเงินจ่าย 30 บาท แม้มีสิทธิบัตรทองก็ตาม แพทย์เลยนำเงินกองทุนคนรักพ่อแม่มาให้ 3,000 บาทไว้ซื้อนมให้ลูกกิน และจ่ายค่าบริการ 30 บาทให้ช่วงโควิด ประชาชนเครียด เคร้า ท้อแท้ ไร้ความสุข แม้มีโครงการ 30 บาท ก็ยังไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวเสียแล้ว

ข้อเท็จจริงเรื่องผักกาดดุน้ำแดง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, thailandplus, nationtv)

-นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระบุตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง “ผักกาดดุน้ำแดง เหมือนดูดยาฆ่าแมลง ทำให้คนไทยเป็นมะเร็งมากที่สุดในเอเชีย” จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า คนไทยไม่ได้เป็นมะเร็งมากที่สุดในเอเชีย และผักกาดดุน้ำแดงเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์แสดงการดูดซึมน้ำผ่านระบบท่อลำเลียงของพืช แต่การใช้อย่างผิดวิธีส่วนใหญ่มักเป็นการฉีดพ่นสารเคมีเคลือบบนใบและต้นพืชเพื่อกำจัดแมลง โดยไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่าการบริโภคผักที่มีการใช้ยาฆ่าแมลงทำให้เกิดโรคมะเร็ง

ข้อกำหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaipr)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย กรมแพทย์ฯ ร่วมกับ ม.เชียงใหม่ ม.ขอนแก่น และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรับปรุงข้อกำหนดการควบคุมคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอใหม่ เพื่อให้การทำงานของเครื่องมีความถูกต้องเหมาะสมและความปลอดภัยในการใช้งานสำหรับผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงประชาชนทั่วไป

โรคไข้หวัดใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (bluechipthai, thailandplus, js100)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนช่วงนี้ประเทศไทยมีอากาศแปรปรวน เนื่องจากพายุฤดูร้อน ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทัน ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ ระวังป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ เน้นยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์

โครงการรับยาใกล้บ้าน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า)

-สปสช. ได้มีโครงการบริการสุขภาพวิถีใหม่ นำร่องพื้นที่กทม. ปริมณฑล และต่างจังหวัด ในส่วนของบริการเจาะเลือดและเก็บส่งตรวจนอกหน่วยบริการ และบริการระบบ Telemedicine รวมถึงโครงการรับยาใกล้บ้านและทางไปรษณีย์ เพื่อลดความเสี่ยง และลดความแออัดในสถานพยาบาล โดยรพ.สังกัดทม.ให้บริการ 3 โครงการ ทั้งหมด 9 แห่ง ประกอบด้วย รพ.กลางรพ.ตากสิน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ รพ.เวชการุณย์รัศมี รพ.ลาดกระบังฯ รพ.ราชพิพัฒน์ รพ.สิรินธร และ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน ทั้งนี้ สรสร. ได้เสนอผลการวิจัย ประเมินผลโครงการนำร่องให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยาเพื่อลดความแออัดในรพ.ระยะที่ 2 การศึกษากลุ่มผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคทางจิตเวช และหอบหืด หรือโรคเรื้อรังที่ไม่มีความซับซ้อนในการดูแล จากการเก็บข้อมูลใน 15 รพ. จาก 13 เขตสุขภาพ รวมถึงร้านยาที่เป็นเครือข่าย พบว่า โครงการมีประโยชน์ต่อผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ผู้ป่วยใช้เวลารอรับยาที่ร้านยาไม่นาน การเดินทางสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสามารถนัดหมายเวลาไปรับยาได้ เกสซ์กรมีเวลาในการอธิบายการให้ยาให้กับผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เป็นการลดความเสี่ยงในการติดโรคระบาดได้ โดยเฉพาะช่วงโควิด 19